

ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC: Ngày 2 tháng Hai năm 2024

LIÊN HỆ: communications@baaqmd.gov

Địa Hạt Không Khí ủng hộ tiêu chuẩn sức khỏe nghiêm ngặt hơn của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (Environmental Protection Agency , EPA) đối với vật chất dạng hạt

SAN FRANCISCO – Địa Hạt Không Khí sẽ thông báo về việc ủng hộ các sửa đổi đối với Tiêu Chuẩn Quốc Gia về Chất Lượng Môi Trường Không Khí (National Ambient Air Quality Standard, NAAQS) cho tình trạng ô nhiễm vật chất dạng hạt hiện được thông qua bởi Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ.

Đạo Luật Không Khí Sạch yêu cầu EPA thiết lập Tiêu Chuẩn Quốc Gia về Chất Lượng Môi Trường Không Khí đối với các chất gây ô nhiễm được coi là có hại đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường. Các tiêu chuẩn chất lượng không khí quy định lượng chất gây ô nhiễm tối đa được phép có trong môi trường không khí để được coi là lành mạnh để hít thở. EPA đã thắt chặt tiêu chuẩn hàng năm đối với vật chất dạng hạt từ mức 12 microgam trên mét khối không khí hiện tại lên mức bảo vệ sức khỏe hơn là 9.

Tiến Sĩ Philip Fine, viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí cho biết: “Địa Hạt Không Khí hoàn toàn ủng hộ việc thông qua các Tiêu Chuẩn Quốc Gia về Chất Lượng Môi Trường Không Khí nghiêm ngặt hơn đối với vật chất dạng hạt. Tiêu chuẩn cao hơn sẽ thúc đẩy các biện pháp bảo vệ sức khỏe bổ sung cho cư dân Vùng Vịnh, đặc biệt là những người sống trong các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề bởi ô nhiễm không khí”.

Vào năm 2019, Địa Hạt Không Khí cùng Hội Đồng Cố Vấn của mình đã tổ chức Chuỗi Hội Nghị Chuyên Đề về Vật Chất Dạng Hạt để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc thảo luận giữa các nhà khoa học được công nhận trong nước và các bên liên quan nhằm đánh giá hiện trạng khoa học về vật chất dạng hạt. Một phát hiện quan trọng là mặc dù Vùng Vịnh đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm thiểu mức vật chất dạng hạt nhưng vẫn cần có các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Vật chất dạng hạt là nguyên nhân lớn nhất gây ra rủi ro sức khỏe từ ô nhiễm không khí tại Vùng Vịnh. Mức phơi nhiễm vật chất dạng hạt có liên quan đến các bệnh nghiêm trọng về đường hô hấp, tăng nguy cơ đau tim và đặc biệt có hại cho trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh về đường hô hấp.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [X/Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

###